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  รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

คร้ังที่ 1/2567 (คร้ังที่ 2) 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. เปน็ต้นไป 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
2. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช  รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
3. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
4. นายเพทาย  หมุดธรรม  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
5. นายโกมล  บัวเกต ุ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
6. นางสาวพัชรี  จงรักษ์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน 
7. นายฉัตรชัย  คุณโลหิต  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
8. นางสาวจอมขวัญ  พลรักษ์  ผู้อำนวยการกองกลาง 
9. นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
10. นายพีระพงษ์  บุญแสง  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค 
11. นางอรอนุตตร์  สุทธิ์เสงี่ยม  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

12. นายวรนล  จันทร์ศิริ  ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ 
13. นายไพรัช เพชรล้ำ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโยบายและยุทธศาสตร์ 
14. นางสาวสุฑามาศ   กรายแก้ว  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
15. นางเสาวนีย์  ศักดิ์สมกุลอุทัย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

16. นางนัยน์นิล  เรืองพนิช  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
17. นางสาวปัญชุธร  หุดากร  รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
18. นายบัณฑิต  ตั้งโภคานนท ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. ปลัดกระทรวงพลังงาน แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบดังนี้ 
ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงพลังงานจะมีการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะมอบนโยบายให้แก่
ผู้บริหาร และพลังงานจังหวัดที่เข้าร่วมพิธี  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเพ่ือทราบ (ประเด็นติดตามจากการประชุมคร้ังที่ 1/2566) 
ระเบียบวาระที่ 2.1 แผนพลังงานชุมชนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กพภ.) 
1. นายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค รายงานต่อที่ประชุมเรื่องผล

การดำเนินงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรฯ ปีงบประมาณ 2566 
โดยได้รับงบประมาณประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 45,326,700 บาท โดยแบ่งการดำเนินงานโดยงบรายจ่ายอ่ืน
จำนวน 22,364,604.12 บาท (จากงบที่ได้รับจัดสรร 22,526,700 บาท คงเหลือ 160,095.88 บาท) ผ่าน 3 
กิจกรรม ประกอบด้วย  
1) กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ของ อปท. โดยคัดเลือก อปท. เข้าร่วมโครงการฯ 

โดยมีผลการดำเนินการ คือ เจ้าหน้าที ่ของ อปท.ที ่เข้าร่วมโครงการในปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น  
948 อปท. มีการจัดทำแผนนำเข้าสู่การพิจารณาการบรรจุแผนงานพัฒนา อปท. เรียบร้อยแล้ว  
897 อปท. คิดเป็น 94.62 %  

2) ลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 0.6 ktoe โดยมีผลการดำเนินการ คือ สามารถลดการใช้พลังงานจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ลงได้ 0.6293  ktoe โดยคิดเป็นมูลค่าพลังงาน 
ที่ลดลงได้ 11,702501.92 บาทต่อปี  

3) เพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  
อย่างน้อย 6,600,000 บาทต่อปี โดยมีผลการดำเนินการ คือ เกิดการเพิ่มรายได้ จากการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  10 ,696,063.13 บาท
ต่อปี 

สำหรับการดำเนินงานโดยงบอุดหนุนได้รับงบประมาณจำนวน 22,800,000 บาท ผ่าน 1 กิจกรรม คือ การ
ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีผลการดำเนินการ คือ  มี อปท.ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2565 จำนวน 987 
แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 310 รายการ 
 

2. สำหรับโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรฯ ปีงบประมาณ 2567 ได้
จัดทำคำของบประมาณทั้งสิ ้น 52,092,700 บาท โดยแบ่งเป็นงบรายจ่ายอื่น 23,652,700 บาท และ 
งบอุดหนุน 28,440,000 บาท (ได้รับงบประมาณประจำปี 2566 ไปพลางก่อนแล้วทั้งสิ้น 27,755,200 บาท 
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โดยแบ่งเป็น งบรายจ่ายอ่ืน 16,355,200 บาท งบอุดหนุน 11,400,000 บาท) โดยผลการดำเนินการแสดง
ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่ 1 สรุปการดำเนินการโครงการเพิ ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรฯ 
ปีงบประมาณ 2567 

 
 

3. ปลัดกระทรวงพลังงาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบนโยบาย
เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ปี 2567 ให้มุ่งเน้นการสำรวจพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ที่ผ่านมารวมถึงงบประมาณ
ในปี 2567 ควรมีการแบ่งงบประมาณไปสำรวจในเรื่องนี้ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า 
งบประมาณที่จะลงไปสำรวจจะเป็นกลุ่มงบประมาณใหม่ (10.0000 ล้านบาท) ซึ่งจะได้รับในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมแนวทางและกรอบการดำเนินการเพื่อใช้งบประมาณดังกล่าวกับ 
พลังงานจังหวัด (พนจ.) แล้ว สำหรับกรณีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
ภูมิภาค (กพภ.) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมาจะเป็นข้อมูล Off Grid โดยทาง สพจ. จะส่งข้อมูลความ
ต้องการไฟฟ้า Off Grid ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพลังงานสอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 
เกี่ยวข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซ่ึงนายพีระพงษฯ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อมูลดังกล่าวทางสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำเนินการสำรวจร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด 
(สพจ.) พบว่าในปี 2563 มีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 53 ,213 ครัวเรือน ปลัดกระทรวงพลังงาน
สอบถามต ่อท ี ่ประช ุมเก ี ่ยวก ับล ักษณะของคร ัวเร ือนที ่ ไม ่ม ีไฟฟ้าใช ้ว ่าอย ู ่ ในพ ื ้นท ี ่ร ูปแบบใด  
นายพีระพงษฯ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าอยู่ในพื้นท่ีป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ และพ้ืนที่ร่องน้ำ เป็นต้น 

4. ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมาย กพภ. จัดเตรียมข้อมูลพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยจำแนกตามรายละเอียด
ของตำแหน่งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ว่าอยู่ในพื้นที่แบบใด เพื่อใช้ประกอบการมอบนโยบายของ รมว.พน. ในวันที่  
1-2 กุมภาพันธ์ 2567  
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มติที่ประชุม 
1. รับทราบผลการดำเนินงานของแผนพลังงานชุมชนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผน

ดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2. มอบหมาย กพภ. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการมอบหมายนโยบายของ รมว.พน. เรื่องพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

โดยจำแนกตามรายละเอียดลักษณะของตำแหน่งพ้ืนที่ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.2 โครงการอบรม อส.พน. ช่างพลังงานชุมชนด้านโซล่าร์เพื่อสร้างอาชีพ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (กพภ.)  

1. นายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค รายงานต่อที่ประชุมเรื่องผล
การดำเนินงานโครงการอบรม อส.พน. ช่างพลังงานชุมชนด้านโซล่าร์เพื่อสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2565 จำนวน 
7,096,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1) เพื่อพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรช่างพลังงานชุมชนด้านโซลาร์เซลล์ สำหรับพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในการดูแลซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ให้กับ อส.พน. เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ  

2) เพ่ือเป็นการติดตามและขยายเครือข่าย อส.พน. ช่างพลังงานชุมชน (ช่างโซลาร์เซลล์ชุมชน)  
3) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสูบน้ำพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 
4) เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมาย  

โดยประโยชน์ที ่ได้รับจากโครงการดังกล่าวประกอบด้วย (1) เกิดหลักสูตรอบรมช่างพลังงานชุมชน  
ด้านโซลาร์เซลล์ ในรูปแบบออนไลน์ (2) เกิดช่างโซลาร์เซลล์ชุมชน 300 คน และเจ้าหน้าที่โซลาร์เซลล์
ชุมชน 50 คน เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  (3) กลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบเข้าถึงการดูแลรักษาระบบได้สะดวกมากขึ้น และ (4) เกิดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้น 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566  

2. ปลัดกระทรวงพลังงาน สอบถามต่อที่ประชุมเรื่องระบบติดตามความสำเร็จของผู้เข้าร่วมอบรมจากโครงการ 
นายพีระพงษ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันได้มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้เข้าอบรม ผ่านการตั้งกลุ่ม Line 
Application ปลัดกระทรวงพลังงานสอบถามเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผู ้เข้าอบรมได้นำความรู ้ที ่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างไร มีข้อมูลในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ นายพีระพงษฯ์ แจ้งว่าด้วยงบประมาณและ
กรอบการดำเนินการ ผู ้ผ่านการอบรมจะมีหน้าที ่ตรวจสอบระบบและประเมินราคาการซ่อมเท่านั้น 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และในประเด็นการติดตามหลังจากอบรมผ่านไปนั้นจะใช้วิธีติดต่อ
สอบถามเป็นรายไตรมาส ปลัดกระทรวงพลังงานสอบถามเพิ ่มเติมเกี ่ยวแนวทางการดำเนินการของ
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โครงการดังกล่าวในอนาคต ว่าหลักสูตรนี้จะมีการขยายผลต่อหรือไม่ นายพีระพงษฯ์ แจ้งว่าจากที่สอบถาม
ผู้ที่เกี่ยวข้องอยากให้พัฒนาหลักสูตรให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และหลักสูตรควรไปเกี่ยวโยงกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  

3. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ข้อสังเกตในประเด็นการติดตามความคืบหน้า
ของผู้ผ่านการอบรมจากหลักสูตรดังกล่าว โดยเสนอแนวทางการดำเนินการผ่านวิธีให้ผู้ผ่านการอบรมมา
แจ้งผ่านช่องทางของแต่ละจังหวัดถึงประสบการณ์และทักษะการซ่อมบำรุงระบบฯ ที่สามารถทำได้ เพ่ือให้
ผู้สนใจเข้ามาพิจารณาต่อไป  

4. ปลัดกระทรวงพลังงาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าควรมีการขยายผลโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีความสำคัญและ
จำเป็น และเห็นควรที่ต้องติดตามผลสำเร็จของโครงการว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงหรือไม่ พร้อม
มอบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาคมารายงานความคืบหน้าผลการติดตามโครงการ
ดังกล่าว ภายใน 6 เดือน 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบความคืบหน้าโครงการอบรม อส.พน. ช่างพลังงานชุมชนด้านโซล่าร์เพื่อสร้างอาชีพส่งเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
2. มอบหมาย กพภ. รายงานความคืบหน้าผลการติดตามโครงการอบรม อส.พน. ช่างพลังงานชุมชนด้าน 

โซล่าร์เพ่ือสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใน 6 เดือน (กรกฎาคม 2567) 
 

ระเบียบวาระที ่ 2.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที ่เกาะและพื ้นที่ห่างไกล  
และโครงการ Quick Win (กพภ.) 

1. นายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค แจ้งความคืบหน้าของแนว
ทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล และโครงการ Quick Win จากการประชุม
ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) โดยมีพื้นที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 
พื้นที่ได้แก่ (1) ชุมชนบ้านเกาะจิก ต.บางขัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี (2) ชุมชนบ้านเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ำ 
อ.ละงู จ.สตูล และ (3) ชุมชนบ้านดอยแก้ว ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  โดย กพภ. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการฯของคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า สำหรับพ้ืนที่เกาะ
และพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลโดยได้สรุปและจัดทำเป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนได้ 2 แนวทาง 6 กระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 1 และแนวทางการขับเคลื่อน Quick 
Win Project ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 1 แนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ  

 

รูปที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อน Quick Win Project 
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2. นายพีระพงษฯ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กพภ. ได้รวบรวมการดำเนินการแก้ปัญหาและ อุปสรรค ของการขับเคลื่อน 
Quick Win Project จากหน่วยงานหลักและหน่วยสนับสนุนโดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2   

ตารางที่ 2  อุปสรรค ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อน Quick Win Project 

 

3. ปลัดกระทรวงพลังงาน สอบถามต่อที่ประชุมว่าแนวทางการพัฒนาพื้นที่ Quick Win ทั้ง 3 แนวทาง  
มีความแตกต่างกันหรือไม่ นายพีระพงษ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทั ้ง 3 แนวทาง  
ไม่แตกต่างกันเนื่องจากใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ชุมชนได้ตัดสินใจรูปแบบ
การดำเนินการที่เหมาะสม โดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลผ่านการสร้างเครือข่ายกับหมู่บ้านย่อยๆ ใน
บริเวณใกล้เคียงต่อไป ปลัดกระทรวงพลังงานสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการในอนาคตต่อจาก 3 พื้นที่ 
Quick Win นายพีระพงษ์ฯ แจ้งว่า สำหรับปีงบประมาณ 2567 อยู ่ระหว่างดำเนินการสรุปรายชื่อ  
โดยน่าจะได้รับรายชื่อพื้นที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2567 ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมายให้ 
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน กำกับดูแลในประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็น
ประเด็นที่ รมว.พน. ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมายให้ประธานชมรมพลังงาน
จังหวัดเตรียมทำสื่อนำเสนอบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ของพลังงานจังหวัด เพ่ือนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานต่อไป 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพ้ืนที่ห่างไกล และโครงการ Quick Win   
2. มอบหมาย กพภ. รายงานความคืบหน้าโครงการแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพ้ืนที่เกาะและพ้ืนที่

ห่างไกลในระยะต่อไป พร้อมทั้งผลการคัดเลือกพ้ืนที่ต่อจาก 3 พื้นที่ Quick Win 
3. มอบหมายนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน กำกับดูแลโครงการในอนาคตต่อจาก  

3 พื้นที่ Quick Win อย่างใกล้ชิด 
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4. มอบหมายให้ประธานประธานชมรมพลังงานจังหวัดเตรียมทำสื่อนำเสนอบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ของ
พลังงานจังหวัด เพ่ือนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

ระเบียบวาระที่ 2.4 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระดับชุมชน (กพภ.) 

1. นายพีระพงษ ์บุญแสง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค รายงานต่อที่ประชุมว่าปัจจุบัน
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระดับชุมชนไดด้ำเนินการผ่านคณะกรรมการออกแบบ กำหนดรายละเอียด
มาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานในระดับชุมชน ได้มีการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยที่ประชุม
อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบแนะนำเทคโนโลยีพลังงานในระดับชุมชน ซึ่งแบ่งออก 7 ประเภทได้แก่ (1) 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (2) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับห้องเย็น (3) ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพ้ืนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) (4) เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง 
(5) ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง (6) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ (7) ระบบผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากของเสีย 

2. นายโกมล บัวเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่วมกันพัฒนาให้เป็น
รูปแบบกลางของกระทรวงพลังงานโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ ส.กทอ. นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระดับชุมชน           

ระเบียบวาระที่ 2.5 การจัดทำระบบ Office Automation (ศทส.) 

1. นางอรอนุตตร ์สุทธิ์เสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานต่อที่ประชุมเรื่อง
ความคืบหน้าการจัดทำระบบ Office Automation ว่ามีรูปแบบการใช้งาน 4 ระบบดังแสดงในรูปที่ 3  
โดยได้มีการเปิดอบรมการใช้งานระบบดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว และ 
เริ่มทดสอบใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 29 ธันวาคม 2566 เปิดใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567  
ซึ่งสถานะปัจจุบันพบว่าหน่วยงานส่วนกลางมีการใช้ระบบ Office Automation ครบทุกหน่วยงาน แต่ใน
ส่วนภูมิภาคยังมีการใช้งานยังไม่ครบทุกจังหวัดในระบบร่างเอกสาร และระบบลงนาม 

 



9 
 

 

รูปที่ 3 รูปแบบระบบ Office Automation  

2. ปลัดกระทรวงพลังงาน สอบถามต่อที่ประชุมว่าระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้
หรือไม่ นางอรอนุตตรฯ์ แจ้งว่าปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่จะมีระบบ e-Saraban ซึ่งสามารถรับ-ส่งหนังสือ
ทางราชการผ่านระบบดังกล่าวได้ ปลัดกระทรวงพลังงานสอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเรื่องกรมต่างๆ 
ภายในกระทรวงพลังงานมีระบบในรูปแบบนี ้หรือไม่ นางอรอนุตตร์ฯ แจ้งว ่ามีเฉพาะสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งระบบนี้เป็นรูปแบบเดียวกับสำนักงบประมาณและ DEPA หากเป็นหน่วยงาน
ระดับกรมภายในกระทรวงยังคงใช้ระบบ e-Saraban ในการรับ-ส่งหนังสือ แต่เมื่อ สป.พน. ได้รับหนังสือ
ภายนอกมาสามารถนำมาสั่งการภายในผ่านระบบ Office Automation ต่อไป  

3. ปลัดกระทรวงพลังงาน มอบนโยบายขอให้มีการใช้ระบบ Office Automation ทั้งกระทรวง โดยเริ่มจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และดำเนินการขยายผลสู่กรมต่างๆ ต่อไป โดยนางอรอนุตตร์ฯ แจ้งว่าจะ
มีการประกาศใช้ระบบ Office Automation อย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบความคืบหน้าการใช้ระบบ Office Automation ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
2. มอบหมาย ศทส. พิจารณาแนวทางการขยายการระบบ Office Automation ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ของกระทรวงพลังงานในอนาคต 

ระเบียบวาระที่ 2.6 นโยบายและทิศทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ศปท.) 

1. นางเสาวนีย์ ศักดิ์สมกุลอุทัย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รายงานต่อที่ประชุมเรื ่อง
นโยบายและทิศทางการประเมิน ITA ซึ่งคะแนน ITA ถือเป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
พลังงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ในปี 2566 ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานมีผลประเมิน ITA คือ 91.90 คะแนน  
อยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ ในขณะที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีผลประเมิน ITA คือ 89.07 
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คะแนน อยู่ในลำดับที่ 7 จาก 9 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีรายละเอียดของคะแนน 
ดังแสดงในตารางที ่ 3 เมื ่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินพบว่ามี 3 ตัวชี ้ว ัดที ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
(85 คะแนน) ซึ ่งเห็นควรให้หน่วยงานร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการเพื ่อยกระดับคะแนนประเมิน  
ในปี 2567 ต่อไป  

ตารางที่ 3 ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตามรายตัวชี้วัด 

 

2. นางเสาวนีย์ฯ แจ้งว่าในปี 2567 มีแนวทางการยกระดับคะแนนประเมิน ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน โดยนำผลการประเมินในปีก่อนหน้า รวมถึงข้อสังเกตจาก ปปช. มาพิจารณาว่าแต่ละตัวชี้วัดมี
จุดเด่น-จุดด้อยในส่วนใด และศปท. ได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการประเมินจาก ปปช. กับผู้อำนวยการ
กองภายใน สป.พน. รวมถึงเชิญหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงพลังงานมาชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจ
ร่วมกัน 

3. ปลัดกระทรวงพลังงาน สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกรอบเวลาการดำเนินการประเมิน ITA ของปี 2567 
นางเสาวนีย์ฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างนัดหน่วยงานอ่ืนๆ ในกระทรวงพลังงานมาพิจารณาถึงจุดเด่น-จุดด้อย
รวมถึงการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคะแนนประเมินของแต่ละหน่วยงาน โดยการประชุมมี รป.พน. นันธิกาฯ  
ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) แบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งเป็นการประเมินจากบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน จะ
มุ่งเน้นให้บุคลากรภายในมีความรู้ ความเข้าใจในงานแต่ละกองที่ทำ พร้อมทั้งทัศนคติเชิงบวกในการ
ประเมิน (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สร้างความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้
ส่าวนเสียที่มาใช้บริการกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งกำชับให้มีการทำแบบสอบถามเพื่อประเมินภายหลัง
การได้รับบริการจากกระทรวงพลังงาน (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มุ่งเน้นให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ในฐานข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและ
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เหมาะสม ทั้งนี้ นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ขอให้ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ใน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานประชุมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยยกระดับคะแนน
ประเมินหมวด IIT ที่มีเป้าหมายให้บุคลากรสามารถรับรู้นโยบายต่างๆ ภายในหน่วยงานได้  

มติที่ประชุม 
1. รับทราบนโยบายและทิศทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

ระเบียบวาระที่ 2.7 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน (กยผ.) 

1. ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมเรี่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และ

ปีงบประมาณ 2568 ของกระทรวงพลังงาน โดยมีปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ดังแสดง

ในรูปที่ 4 โดยการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ได้มีการชี้แจงผ่านวาระ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่  

3-4 มกราคม 2567 โดยการดำเนินต่อไปจะเป็นช่วงเวลาที ่คณะกรรมาธิการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณ 2567 มีกำหนดการเบื้องต้นคือ กรรมาธิการ สส. มีกำหนดการชี้แจงเบื้องต้นในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB406 ชั ้น 4 อาคารรัฐสภา และ กรรมธิการ สว. 

มีกำหนดการชี้แจงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ CB 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา จากนั้นเป็นการพิจารณา

วาระ 2-3 ในช่วงเดือนเมษยน 2567 และจะนำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  

เพื ่อประกาศใช้ภายในเดือนเมษายน 2567 สำหรับการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณปี 2568  

สำนักงบประมาณได้ขยายเวลาจัดส่งคำขอจากวันที่ 26 มกราคม เป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยปัจจุบัน

กระทรวงกำลังดำเนินการปรับปรุงเพื่อจัดส่งให้ รมว.พน. พิจารณาต่อไป 
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รูปที่ 4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

2. ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที ่ประชุมเกี ่ยวกับกรอบงบประมาณประจำปี 2567 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.)จำนวน 602.7975 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2566 จำนวน 

102.9345 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.59 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5  ซึ่งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมา

จากงบหมวดบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลฯ และงบหมวดยุทธศาสตร์ฯ อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ขับเคลื่อนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนพลังงานชาติ  ที่จัดส่งไป

ยังพลังงานจังหวัด และโครงการเจรจาและประชุมนานาชาติที่ได้รับเพิ่มเติม ปัจจุบัน สป.พน. ได้รับ

งบประมาณพลางก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วจำนวน 308.8241 ล้านบาท และของบดำเนินการ

จำนวน 0.8730 ล้านบาท (ร้อยละ 61.96) โดมีงบประมาณที่คงเหลืออีก 293.1004 บาท (กรณีไม่ถูกตัด

งบประมาณ) 

3. ปลัดกระทรวงพลังงาน แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูล TOR รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

เนื่องจากมีเวลาดำเนินการที่จำกัด ดังนั้นเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณขอให้เร่งดำเนินการให้ทันต่อการ

ใช้งบประมาณต่อไป 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบแนวทางเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
2. มอบหมายทุกหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เตรียมข้อมูล TOR และรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี 2567  
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ระเบียบวาระที่ 2.8 ภารกิจการเป็นเลขานุการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ
พลังงานจังหวัด (กตร.)  

1. นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ รายงานต่อที่ประชุมเรื่องภารกิจการเป็นเลขานุการ
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ) ของพลังงานจังหวัด ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้น
มา กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ ถูกแบ่งออกมาเป็น 3 ขนาดคือ กองทุนขนาดใหญ่ (งบประมาณมากกว่า 50 ล้าน
บาท) กองทุนขนาดกลาง (งบประมาณระหว่าง 3 – 50 ล้านบาท) และกองทุนขนาดเล็ก (งบประมาณน้อยกว่า  
3 ล้านบาท) โดยการบริหารกองทุนฯ จะถูกดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
(คพรฟ.) โดยมีองค์ประกอบ 6 ส่วนได้แก่ (1) ผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือก และ
ผู้แทนแผนงาน 6 ด้าน (2) ผู้แทนภาคประชาชน (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จากการเสนอชื่อจากกรรมการภาคประชาชน
และภาครัฐ (4) ผู้แทนสำนักงาน กกพ. เป็นที่ปรึกษา (5) เลขานุการฯ มาจากประธาน คพรฟ. คัดเลือก และ  
(6) ผู้แทนโรงไฟฟ้า เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะประธาน คพรฟ. จะคัดเลือกพลังงานจังหวัด (พนจ.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งทางกองตรวจ
ราชการได้สรุปข้อมูลกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯที่พลังงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ดังแสดงในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 รายละเอียดกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯที่พลังงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการฯ  

 

2. นายศิวเรศฯ สรุปประเด็นปัญหาที่กระทบต่อพลังงานจังหวัดโดยที ่(1) การเป็นเลขานุการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ 
ทำให้ภาระงานที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่บริหารกองทุนขนาดกลางที่งบประมาณไม่เพียงพอในการจ้าง
ผู้จัดการกองทุน ด้วยเหตุนี้ พนจ. จำเป็นต้องรับผิดชอบบริหารจัดการด้านต่างๆ ด้วยจำนวนบุคลากรที่จำกัด 
(2) งบประมาณได้รับจำกัด ไม่เพียงพอต่อค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น และ (3) กระบวนการทำงาน ซึ่งภาระงาน
ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ พนจ. มีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบมากขึ้น และการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ ทั้งนี้ นายศิวเรศฯ ได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อที่ประชุมโดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ กรณีท่ี 1 
ผู้แทนสำนักงาน กกพ. ที่ประจำเขตพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ เป็นเลขานุการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ ขอให้ กกพ. 
แก้ไขระเบียบให้ผู้แทนสำนักงาน กกพ. ที่ประจำเขตพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ และ 
กรณีที่ 2 กกพ. บริหารให้ทุกกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ มีผู้จัดการกองทุน ขอให้ กกพ. บริหารให้ทุกกองทุนรอบ
โรงไฟฟ้าฯ มีผู้จัดการกองทุนเป็นหัวหน้าสำนักงานดูแล ประสานงานและฝห้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
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แนวทางปฏิบัติมาประจำที่ สพจ. เพื่อแบ่งเบาภารกิจ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงานของ พนจ. การประเมินพิจารณาปรับเงินเดือน ควรจะมีการพิจารณาให้เปอร์เซ็นต์เงินเดือนพิเศษ
สำหรับพลังงานจังหวัด ที่รับผิดชอบเป็นกรรมการและเลขานุการฯ กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ ตามจำนวนและ
ขนาดกองทุนที่ได้รับมอบหมาย  

3. ปลัดกระทรวงพลังงาน สอบถามต่อที ่ประชุมเรื ่องการเตรียมหนังสือชี ้แจงแนวทางการแก้ปัญหาทั้ง  
2 แนวทางท่ีนำเสนอต่อ กกพ. ควรออกโดยใครเป็นผู้ลงนาม นายศิวเรศฯ ขอให้ทางปลัดกระทรวงพลังงาน
เป็นผู้ลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งข้อมูลประเด็นอุปสรรคต่างๆ ต่อ กกพ. ปลัดกระทรวงพลังงาน แจ้งต่อ 
ที่ประชุมเรื่องการประเมินพิจารณาปรับเงินเดือน พนจ. สามารถดำเนินการได้ไม่ขัดข้อง อย่างไรก็ตาม 
ปลัดกระทรวงพลังงานสอบถามต่อที่ประชุมว่า การปรับเงินเดือน พนจ. มีการพิจารณาจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดด้วยหรือไม่ นายศิวเรศฯ แจ้งว่าในส่วนงานที่เพิ่มมานี้เป็นการมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ดังนั้นการปรับเงินเดือนในส่วนนี้ควรมาจากการประเมินของผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไรก็ตาม การเป็นฝ่าย
เลขานุการฯ กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ อาจจะไม่ได้สร้างผลเชิงบวกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ซึ่งอาจจะ
ไม่ได้ถูกนำมาเป็นประเด็นในการประเมินเงินเดือนกรณีพิเศษจากผู ้ว่าราชการจังหวัดได้ จึงอาจจะ  
ขอความอนุเคราะห์การประเมินเงินเดือนกรณีพิเศษจากช่องทางอ่ืน เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
นางสาวจอมขวัญฯ ผู้อำนวยการกองกลาง แจ้งต่อที ่ประชุมว่าการประเมินเงินเดือนพลังงานจังหวัด 
ปลัดกระทรวงพลังงานมีอำนาจการประเมิน แต่สำหรับภารกิจเลขานุการฯ กองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ  
เป็นภารกิจที ่ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมอบให้ พนจ. ดังนั ้น ในส่วนนี ้ควรเป็นการพิจารณาประเมิ นจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งหากนำประเด็นนี้มาเป็นเกณฑ์ประเมินผ่านปลัดกระทรวงพลังงานอาจจะ ไม่เป็น
ธรรมต่อ พนจ. ในจังหวัดที่ไม่มีกองทุนรอบโรงไฟฟ้าฯ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพลังงาน ขอให้ประเด็นการ
พิจารณาปรับเงินเดือนเป็นการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบหมายภารกิจ
ให้แก่ พนจ. เป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น  

มติที่ประชุม 
1. รับทราบปัญหาและอุปสรรคของพลังงานจังหวัดที่มีภารกิจการเป็นเลขานุการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่

รอบโรงไฟฟ้า 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information 
Center : NEIC) (ศทส.) 

1. ปลัดกระทรวงพลังงาน แจ้งต่อที ่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่  นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื ่องฟูผู ้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้เข้ามาหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลพลังงาน
แห่งชาติ (NEIC) ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงาน
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ดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากร สนพ. จึงขอส่งต่อภารกิจนี้ให้แก่กระทรวงพลังงาน 
ซึ ่งทางปลัดกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน มาดำเนินการต่อจาก สนพ.  

2. นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) รายงานความ
เป็นมาของ NEIC เริ่มจากวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้จัดทํา
รายงาน เรื่อง การพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิรูป
ระบบโครงสร้างหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ โดยมี
ข้อเสนอการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ (1) จัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : 
SDU) ในกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน (2) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ  
(National Energy Information Center: NEIC) ให้มีความเป็นอิสระมากขึ ้น โดยเสนอให้ สํานักงานปลัด 
กระทรวงพลังงาน (สป.พน.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน จากนั้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้จัดทําแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาในส่วนของการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน ประเด็นปฏิรูปที่ 2 กําหนดให้มี
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการนําข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์
วิจัยเพื ่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ประโยชน์ทั ้งด้านการตัดสินใจ และการประกอบธุรกิจ 
ด้านพลังงาน โดยเสนอให้มีการจัดตั้งภายใต้กระทรวงพลังงานมีสถานะเป็นหน่วยงานบริการภายในของ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยการดำเนินการของ สนพ. ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2567 
แสดงดังรูปที่ 5 โดยการดำเนินงานที่ผ่านมามีช่องว่าง และปัญหาอุปสรรค โดยสามารถสรุปดังตารางที่ 5 

 

รูป 5 การดำเนินการขับเคลื่อน NEIC ของ สนพ. ระหว่างปี 2562 – 2567 

 

    ก ค   จัดจ้างที่ปร กษา
โครงการศ กษาการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และออกแบบการ

พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้

ข้อมูลขนาดให ่  Big Data) 
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน

ของประเทศไทย

    ธ ค   ลงนามบันท ก
ความร่วมมือ  MOU) ว่าด้วย
การเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลพลังงานของหน่วยงาน

ในกระทรวงพลังงาน
 ภายใต้โครงการ 

   ม ค   มอบหมายให้ข้าราชการ
ในสังกัดไปป ิบตัิหน้าที่ใน ศพช  

อีกหน้าที่หน ่ง 

    ธ ค   จัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ  ศพช   เป็น
หน่วยงานภายใต้ สนพ  มีฐานะ
เทียบเท่ากอง ในลักษณะกองเงา

    ธ ค   แต่งตั้งคณะอนุทํางาน
ขับเคลื่อนประเด็นการป ิรูป

ประเทศด้านพลังงาน
เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศ

พลังงานแห่งชาติ

    ม ค   สรุปผลการจัดจ้าง
ที่ปร กษา  และเสนอแนวทาง

การดําเนินงานของ ศพช ต่อคณะ
อนุทํางานขับเคลื่อนประเด็นการ

ป ิรูปประเทศด้านพลังงาน

ได้รับอนุมติโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ

ประกอบกิจการไฟฟ้า
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ตาม

มาตรา         ของสํานักงาน กกพ  
วงเงิน    ลบ 

   ก ย   แต่งตั้งคณะทํางาน
การบูรณาการข้อมูลพลังงานสงักัด

กระทรวงพลังงาน 

   ก ค   มีหนังสือเลขที่ พน 
            ง ปพน  รายงานผล

การดําเนินงานการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และ
ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานในระยะต่อไป 

    พ ย   คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

พลังงาน เห็นชอบโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดให ่ 
 Big Data) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล 

 Data Analytics) สําหรับ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

    พ ย   ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนินงานของ

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
ร่วมกับ ศทส  สป พน  

โดยมี ปพน  เป็นประธาน

    พ ย   ปพน  มอบหมายให้ 
ศทส  สป พน  เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ แทน สนพ 

    ก พ   MOU กับสภาอุตสาหกรรม  
 ส อ ท   ในการเชื่อมโยงข้อมูล

สารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อลดการปล่อยก าซเรือนกระจกของ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยง

    ธ ค   MOU   การไฟฟ้า ในการ
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล

2   2   2       2   2   
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ตารางที่ 5 ช่องว่าง ปัญหาและอุปสรรคในการรดำเนินการขับเคลื่อน NEIC ของ สนพ. 

 

3. นางอรอนุตตร์ฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่องข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการของ NEIC ของ 
สนพ. ในระยะต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางดังนี้  

 แนวทางท่ี 1 กรณีดําเนินการตามเป้าหมายเดิมของแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
1) เสนอให้พิจารณามอบหมายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานที่มีความพร้อม และมีความยืดหยุ่น

เชิงโครงสร้างในการบริหารอัตรากําลังบุคลากร และการขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงมีหน้าที่และ
อํานาจตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงพลังงานในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํา
ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักการดําเนินการ NEIC แทน สนพ. ซึ่งจาก
การหาข้อมูลโครงสร้างกระทรวงต่างๆ พบว่ามีหลายกระทรวงที่สำนักงานปลัดเป็นหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลศูนย์ข้อมูล อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
ยุติธรรม เป็นต้น 

2) กรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานไม่สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ เสนอให้พิจารณาจัดตั้ง NEIC เป็น
หน่วยงานอิสระ โดยมีแนวทางดําเนินการตามข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ ระยะที่ 1 จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในกํากับดูแลของกระทรวงพลังงานในลักษณะ SDU โดยปรับ
โครงสร้างให้มีอัตรากําลังของผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าร่วมเป็นคณะทํางานเตรียมการจัดตั้ง NEIC และระยะที่ 2 ดําเนินการจัดตั้ง NEIC เป็น
หน่วยงานอิสระเต็มรูปแบบ โดยมีการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง NEIC เพื่อแยก
การกํากับดูแลโดยตรงจากกระทรวงพลังงาน 
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แนวทางที่ 2 กรณีปรับลดขอบเขตการดําเนินการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและภารกิจ
ของ สนพ. โดยเสนอให้พิจารณาปรับลดขอบเขตการดําเนินการให้เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้าง
อัตรากําลัง ศักยภาพและภารกิจที่ สนพ. สามารถขับเคลื่อนการดําเนินการได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่ 2 
เบื้องต้นไม่ได้ถูกพิจารณา 

4. นางอรอนุตตร์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากต้องมีการดำเนินการตามคณะปฏิรูปกระทรวงพลังงานต้องมี
การดำเนินการตามแนวทางดังแสดงในรูปที่ 6 โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้ง 
NEIC จากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพลังงาน จากนั้นจะดำเนินการจัดตั้ง NEIC ในรูปแบบ SDU 
ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นดำเนินการร่างพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีการองรับการจัดตั้ง NEIC ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติอย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

 

รูปที่ 6 แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ (NEIC) 

5. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าแนวทางการแยกศูนย์ข้อมูล
ออกมาจากกระทรวงพลังงาน เกิดจากกลุ่ม NGO ไม่เชื่อถือข้อมูลจจากกระทรวงพลังงาน แต่อย่างไร
ก็ตาม ได้มีการชี้แจงต่อผู้ที่เสนอว่าข้อมูล ด้านพลังงาน กระทรวงพลังงานสามารถเรียกข้อมูลได้โดย
กฎหมายที่แต่ละหน่วยงานมีกฎหมายถือปฏิบัติ โดยการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงแรกได้มีการหารือกับทาง 
สนพ. ซึ่งมีแนวทางให้ NEIC คือการยกระดับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ. ให้
มีประสิทธิภาพทั้งด้านข้อมูลและทรัพยากรบุคคลที่มากขึ้น ซึ่งจากข้อเสนอของ สนพ. ที่แจ้งปัญหา
ด้านบุคลกรที่ไม่เพียงพอแล้วหากมอบกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอาจจะเกิดปัญหา
เช่นเดียวกัน เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
เชิงข้อมูลเช่นเดียวกัน ดังนั ้นสิ่งที่ควรทำในช่วงแรกคือ การตรวจสอบข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบันถึง  
ความถูกต้อง ครบถ้วน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และการดำเนินการ
ต่อไปควรมีการสอบถามต่อคณะปฏิรูปฯ ว่ายังคงมีความจำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการในรูปแบบ 
NEIC หรือไม ่ 
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6. นางอรอนุตตร์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเบื้องต้นต้องเริ ่มจากการหาแนวทางในอนาคตว่ายังมี  NEIC  
อยู่หรือไม่ หากมีจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไร เนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศได้สิ ้นสุดลง ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2565 และการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ยังคงต้องดำเนินการต่อไปผ่านแผนระดับที่ 2 และ 3 หรือกลไกอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งทาง สนพ.  
ได้รายงานความคืบหน้าประเด็นตาม milestone ไปถึงปี 2565 โดย สนพ. แต่อย่างไรก็ตาม ยังขาด
การรายงานอีก 1 milestone คือการประเมินผล NEIC ว่าจะแยกเป็นหน่วยงานอิสระหรือไม่ ซึ่งทาง 
สนพ. ยังไม่ได้รายงานในปี 2566 นอกจากนี้ การดำเนินการของ NEIC ที่บรรจุกิจกรรมที่ดำเนินการ
ลงไปในแผนระดับที่ 3 คือ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ซึ่งมี KPI คือการมี Use Case อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง ซึ่งทาง สนพ. แจ้งว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ  

7. ปลัดกระทรวงพลังงาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันข้อมูลที่เข้ามาในกระทรวงแต่ละกรมมีอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงข้อมูลจากการสำรวจจากพลังงานจังหวัด ซึ่งปัญหาหลักของข้อมูลคือ 
ความชัดเจนของคำนิยาม ช่วงเวลาของข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ทั ้งนี้  
ปลัดกระทรวงพลังงานเสนอว่าควรมี Platform ทีส่ามารถให้ข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานได้ในทุกมิติ ซึ่ง
เป็นข้อมูลที ่ได้มาจากหน่วยงานต่างๆ มารวมไว้ในจุดเดียว โดยทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ นางอรอนุตตร์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันข้อมูลที่มีนั้นเป็นข้อมูลด้านไฟฟ้าและ
ปิโตรเลียมในบางส่วนโดยเป็นข้อมูลที่เชื่อมต่อมาจาก สำนักงาน กกพ. และขอข้อมูลมาจาก ปตท. ซึ่ง
นำมารายงานในห้องประชุม 2 ชั้น 15 (War Room กระทรวงพลังงาน) แต่ในกรณีภาพรวมของข้อมูล
ภายในกระทรวงพลังงานยังไม่มี  

8. นางอรอนุตตร์ฯ เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงานฯ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงาน และดำเนินการจัดหา
งบประมาณที่หากในอนาคตไม่ได้นำไปจัดทำ NEIC แล้วจะสามารถของบประมาณได้หรือไม่ ทั้งนี้
ปลัดกระทรวงพลังงานแจ้งว่าด้วยการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที ่เกิดขึ ้นคือการพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางด้านข้อมูลพลังงานแห่งชาติ จึงเห็นว่าหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การของบประมาณ ทั้งนี ้ปลัดกระทรวงพลังงานขอมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เป็นหลัก ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมายหน่วยงาน ดังนี้  

(1) มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารจัดตั ้งคณะทำงานที่มีผู ้แทนจากทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานและดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลพลังงาน โดยขอ
งบประมาณจากกองทุนฯต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปลัดกระทรวงพลังงานขอให้มานำเสนอรูปแบบ
ฐานข้อมูลว่าออกมาในแนวทางใด มานำเสนอผ่าน รปพน. สมภพ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น  

(2) มอบหมาย สนพ. รายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศ อย่างไรก็ตาม ในวันที่  
29 มกราคม 2567 จะมีการหารือระหว่าง ศทส. และ สนพ. โดยมี รป.พน. สมภพฯ เป็นประธาน
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การประชุมเพื่อหารือการแบ่งภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อน NEIC ในอนาคต โดยผลการ
หารือจะนำมารายงานต่อปลัดกระทรวงพลังงานเพ่ือทราบต่อไป 

มติที่ประชุม 
1. มอบหมายให้ ศทส. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ ที่มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงานและประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  

 

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

ผู้จดรายงานการประชุม 


